



หน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: วาไรตี้/สุขภาพ-ความงาม

วันที่: จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14824

หน้า: 16(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 67.13 Ad Value: 60,417

PRValue (x3): 181,251

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รพ.ธรรมศาสตร์ เตรียมเปิด 'ศูนย์ข้อเทียม' แบบครบวงจร พร้อมนำ...

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เตรียมเปิด 'ศูนย์ข้อเทียม' แบบครบวงจร พร้อมนำเทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัด ต้นปี'65

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เดินหน้าต่อยอดวิจัยทัศน "โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 4.0 มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตเพื่อประชาชน" ประกาศเตรียมความพร้อมเปิด "ศูนย์ข้อเทียม" และนำเทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมมาใช้เป็นที่แรกในโรงพยาบาลภาครัฐ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวางตำแหน่งข้อและลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อโดยรอบ เนื่องจากภาวะข้อเทียมเสื่อมพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้น



รศ.นพ.พฤษิต ต่ออุดม

จากสถิติพบว่าผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมเพิ่มขึ้นมากถึง 6 ล้านคน และโครงสร้างประชากรของประเทศกำลังเปลี่ยนเป็น "สังคมสูงวัยระดับสุดยอด" ในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยจะมีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 3 ของประชากรในประเทศ โรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยอย่างมาก และทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเทียมและข้อเทียมประมาณ 1,000 รายต่อปี คาดว่าหลังเปิดศูนย์ฯสามารถรองรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมข้อเทียมอย่างมีประสิทธิภาพสูงได้ถึง 4,000 รายต่อปี

รศ.นพ.พฤษิต ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เล็งเห็นปัญหาของผู้ป่วยโรคข้อ และได้มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อการพัฒนาการรักษาด้านกระดูกและข้อมาตั้งแต่ช่วงแรกของการก่อตั้งโรงพยาบาลเมื่อปี 2530 และได้พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี รวมถึงมีนวัตกรรมเพื่อช่วยระงับความเจ็บปวดทำให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์ในการเข้ารับการรักษาโดยไม่ทุกข์ทรมาน และสามารถฟื้นตัว

กลับบ้านได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 3 วัน มาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา จนเป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วยจึงทำให้มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ทั้งที่มาเองและได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลอื่น

"โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ มีแนวคิดในการพัฒนาศูนย์ข้อเทียม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เพื่อยกระดับการรักษาและบริการให้เป็นผู้นำในระดับภูมิภาค โดยมีทีม



บุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยตลอดเส้นทางการรักษา ตั้งแต่กระบวนการวินิจฉัย การรักษา กายภาพบำบัด ทานยา ฉีดยา รวมไปถึงการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์การรักษที่ดียิ่งขึ้นและได้รับข้อเทียมที่มีคุณภาพสามารถใช้งานได้ยาวนาน ตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล 4.0 เพื่อมอบระบบบริการและการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โดยจะมีการนำเทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาใช้เพื่อวางตำแหน่ง ข้อเทียมได้



ไทยโพสต์

Thal Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9148

หน้า: 10(ซ้าย)

Col.Inch: 35.43 Ad Value: 26,572.50 PRValue (x3): 79,717.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: นศ.มธ.ชนะเลิศออกแบบบอร์ดเกม



นศ.มธ.ชนะเลิศออกแบบบอร์ดเกม • บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน ร่วมมือกับบอร์ดเกมไนท์ หรือ BGN ประกาศผลการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในโครงการ “Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand” ในหัวข้อ “Driving Thailand’s E-mobility : เดิน (บอร์ด) เกมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย” โดยทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม TU Next จาก ม.ธรรมศาสตร์ผู้คิดค้นเกม EV City - ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร นอกจากนี้มีทีมสิ่งคั่นักซ์ดับมลพิษ จาก ม.บูรพาและ ม.ศิลปากร และทีม Baby Driver จากม.ขอนแก่น ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ และอีก 2 ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม The Game Error จาก ม.สงขลานครินทร์และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีม RMUTT Boardgame Club จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก BANPU B-Sports Thailand: <https://www.facebook.com/BanpuBSportsThailand>



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 35

ฉบับที่: 11999

หน้า: 12(บนขวา), 11

Col.Inch: 94.44 Ad Value: 151,104

PRValue (x3): 453,312

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'เรดี ซีเนียร์' สุขหลังเกษียณ ก้าวสู่สังคมสูงวัย อย่างมี...

'เรดี ซีเนียร์' สุขหลังเกษียณ
ก้าวสู่สังคมสูงวัย อย่างมีคุณภาพ
> 11



'เรดี ซีเนียร์' สุขหลังเกษียณ ก้าวสู่สังคมสูงวัย อย่างมีคุณภาพ



ปารีชาติ บุญเอก

qualitylife4444@gmail.com

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ และในอีก 10 ปีข้างหน้า จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด คือผู้สูงอายุในวัย 60 ปีขึ้นไปราว 25% ของประชากรทั้งหมด ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นต้องเตรียมการอย่างเร่งด่วนเพื่อรองรับปัญหาผู้สูงอายุทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

กรุงเทพธุรกิจ ● จากการทำสำรวจการวางแผนการเงินคนอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ พบว่า คนยังไม่ได้วางแผนการเงินเท่าที่ควร โดยครึ่งหนึ่งชนชั้นกลางจะเล่นหุ้นคริปโทฯ ขณะที่หลายคนยังไม่รู้ว่าทำอะไรแตกต่างจากเด็กรุ่นใหม่ที่มีการวางแผนการเงินเร็ว อีกประเด็นที่มองเห็นจากการวิจัย คือ พออายุมากขึ้นการรับความเสี่ยงก็ยิ่งน้อยลง

สังคมสูงวัยประเทศไทย

- ปี 2564 ไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์
- ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ราว 20% ของประชากรทั้งหมด



10 ปีข้างหน้า

ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ราว 25% ของประชากรทั้งหมด

ปัญหาที่พบของผู้สูงอายุไทย

- ไม่ได้วางแผนการเงิน
- สุขภาพผู้สูงอายุไม่แข็งแรง
- อัตราการพึ่งพิงผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
- อาชีพแคร์กิฟเวอร์ขาดแคลน
- ปัญหาด้านความรู้ในการดูแลสุขภาพ
- เงินออมไม่พอใช้จนวาระสุดท้ายของชีวิต



3 หลักสูตร เรดี ซีเนียร์

- หลักสูตรทักษะ-คิฉิกัล
- หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและผู้เป็นโรคสมองเสื่อม
- หลักสูตรความรู้ที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุ



ที่มา : กรุงเทพธุรกิจรอบวัน

25/11/2564 |ภาพฟรี กรุงเทพธุรกิจ



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 35

ฉบับที่: 11999

หน้า: 12 (บนขวา), 11

Col.Inch: 94.44 Ad Value: 151,104

PRValue (x3): 453,312

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'เรดี ซีเนียร์' สุขหลังเกษียณ ก้าวสู่สังคมสูงวัย อย่างมี...

ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวนณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงวัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ถ้าจะเตรียมความพร้อม ต้องเตรียมคนก่อน หากดูประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ มีงานวิจัยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ พบว่า มีนโยบายที่น่าสนใจ คือ ให้คนอายุ 45 ปี ได้เรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพหลังจากที่ตัวเองอายุมาก ให้เริ่มมีเส้นทางที่สองของการเตรียมความพร้อม

ทั้งนี้ ในปี 2561 ศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงวัย ได้ทำการวิจัย เรื่องการเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัยของประเทศไทย ซึ่งจากการศึกษาในวิจัยย่อย Long Term Care พบว่า ประเทศไทยมีความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวยังเป็นปัญหา ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ ผู้สูงอายุไม่แข็งแรง ทำให้อัตราการพึ่งพิงผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และอาชีพแคร์กิฟเวอร์ขาดแคลน รวมถึงปัญหาด้านความรู้ในการดูแลสุขภาพ คนมีเงินออมไม่พอใช้จนวาระสุดท้ายของชีวิต

เป็นที่มาของการต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ **"เรดี ซีเนียร์"** เมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ดำเนินโครงการ **"เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง"** เป็นสื่อหลักในการสร้างคอมมูนิตี้ จัดทำหลักสูตรเพื่อให้ผู้สูงอายุปรับตัวเข้ากับสังคมดิจิทัล มีงานทำ และดูแลสุขภาพเป็น

โดยขณะนี้ได้มีการจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ การทำธุรกิจออนไลน์ การสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ และอื่นๆ กว่า 10 หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรเหล่านี้ตอบโจทย์สังคมว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง

"ประเทศไทย เกษียณตอนอายุ 60 ปี ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายของ เรดี ซีเนียร์ จึงเริ่มตั้งแต่ 50 ปีเพื่อจะได้เริ่มเตรียมพร้อมได้เร็ว และเนื่องจากวัย 50 ปี เป็นอายุที่ต้องแบกรับภาระเยอะ เช่น ดูแลลูก ดูแลพ่อแม่ ดังนั้น หากมีทักษะ รายได้เสริม จะแบ่งเบาภาระได้"

นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาธุรกิจฯ ยังได้สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรมากกว่า

20 หน่วยงานทั้งเล็กและใหญ่โดยคอนเซ็ปต์ของเรดี ซีเนียร์ คือ เน้นให้คนดูแลตัวเองให้เป็นด้วยข้อมูลสุขภาพจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ความรู้เรื่องการเงินไลฟ์สไตล์ อาชีพ รวมถึงผู้ที่ต้องการคนทำงาน และคนที่ต้องการหางานบนเว็บไซต์ www.readysenior.com ซึ่งจะเปิดในเดือนธันวาคมนี้

ขณะเดียวกัน สิ่งที่เป็นไฮไลต์ คือการเปิดพื้นที่การเรียนรู้บนโลกดิจิทัล โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตรหลัก คือ 1.หลักสูตรทักษะดิจิทัล อาชีพที่ต้องใช้ทักษะดิจิทัล เช่น ขายของออนไลน์ การเขียน นักบัญชี การจัดการเอกสาร

2. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและผู้เป็นโรคสมองเสื่อม ร่วมกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อบรมให้แก่ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ให้สามารถดูแลตัวเอง คนในครอบครัว ตลอดจนต่อยอดไปสู่อาชีพผู้ดูแลคนสูงอายุ ซึ่งอาชีพนี้จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคตอันใกล้ และ 3. หลักสูตรสำหรับคนที่ไม่ได้อยากทำงาน แต่อยากมีความรู้ในเรื่องที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุ เช่น โภชนาการ การทำบ้านอย่างไรให้อยู่สบาย ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิต

ผศ.ดร.ดวงใจ กล่าวต่อไปว่า พอเรียนแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงกับงานโดยพันธมิตร เช่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีโจทย์ต้องการคน เราจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาของเขา และแก้ปัญหาสังคมไปด้วย คนที่เรียนก็จะสามารถไปทำงานได้งานก็จะตอบโจทย์เอกชน นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มเฟชบุ๊ก Ready Senior เรดีซีเนียร์ โดยขณะนี้มีผู้สนใจกว่า 6,000 คน พร้อมกับ จัดตั้งกลุ่มเฟชบุ๊ก Ready Senior Market & Job Place เปิดพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไปได้รวมตัวกันเปิดขายของออนไลน์ และโพสต์หางาน ช้อขาย จ้างงาน ขณะที่ช่องทางไลน์ @ Ready Senior จะเป็นช่องทางให้ข้อมูลซึ่งจับมือกับพันธมิตร เช่น กลุ่มที่ต้องการจ้างงาน หรือ กลุ่มที่มีความรู้สำหรับผู้สูงอายุ ผลิตคอนเทนต์มาแชร์ รวมถึงส่งคนมาเรียนด้วย

ทั้งนี้ Ready Senior ถือเป็น Senior Community ที่มีการพูดคุย

แลกเปลี่ยนช่วยเหลือกันในกลุ่มนักเรียนซึ่งอายุ 50 ปีขึ้นไป ร่วมแชร์

ความรู้เสมือนห้องเรียน ขณะที่ในไลน์จะมีห้องเรียนเปิดสำหรับสมาชิก เช่น ห้องเรียนสำหรับคนที่อยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ห้องสำหรับดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม ห้องเรียนสำหรับผู้ที่มีอายุยืน เป็นต้น โดยเรียนฟรีทั้งหมด

สำหรับ คนที่ต้องการอยากเป็นสมาชิก สามารถเข้าดูในเฟชบุ๊ก ซึ่งจะมีลิงค์ให้เลือกว่าอยากเข้าห้องเรียนไหน ไม่ว่าจะเป็น **"ห้องสูงวัยทันทุกสมัย"** ที่มีคนสนใจมากกว่า 500 คน มีหลักสูตร ศิลปินที่เปิดสอนสามารถดูย้อนหลังได้ทั้งหมด มี

ครูใหญ่ประจำห้องมีที่เลี้ยงโดยเป็นทีมของ Ready Senior คอยสอนเกี่ยวกับดิจิทัล ตัดต่อภาพ เขียนทำคลิปวิดีโอได้แล้ว หากอยากขายของ จะพาไปที่ **"ห้องพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์"** ให้ความรู้จนกว่าจะทำได้ และขายของบนแพลตฟอร์มของ Ready Senior หากยังทำไม่ได้สามารถกลับไปเรียนใหม่ เป็นต้น

"โครงการนี้มีประโยชน์กับคนที่แอดที่ฟออยากทำงาน อยากมีรายได้ จะตอบโจทย์ เพราะเราทำหลักสูตรบนความต้องการพื้นฐานสังคม ความต้องการผู้สูงอายุ ภาคเอกชน และภาครัฐ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไปเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันบางคนจะกลับมาเป็นวิทยากร แชร์ความรู้กันด้วย เริ่มต้นจากศูนย์ก็ได้ ขอแค่มีใจอยากเรียน อยากให้ผู้สูงอายุปรับตัว ต้องแอดที่ฟอ อยากรู้ อยากทำงาน อยากรวย มาหาเรา คาดหวังว่าแพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุ ได้ดูแลตัวเอง ไม่ต้องพึ่งลูกหลาน มาเรียนรู้ ปรับตัวให้ทันกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อยู่อย่างไม่มีอุปสรรค มีสุขภาพที่แข็งแรง ยาวนานที่สุดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต" ผศ.ดร.ดวงใจ กล่าว



แนวหน้า

ค้นหา - ข่าวสาร บทความ ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การเมือง โลกธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง กีฬา ผู้หญิง เป็นสิบล้าน Like space

เคียงอ้างอย่างห่อหุ้ม

เพราะเราร่วม

มีลมหายใจเดียวกัน

รพ.ธรรมศาสตร์ เตรียมเปิด 'ศูนย์ข้อเทียม' แบบครบวงจร พร้อมนำเทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัด ต้นปี 65

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06:00 น.

[Facebook](#) [Twitter](#) [Share](#) [Print](#)

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดตัวศูนย์ข้อเทียม 'โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 4.0' มุ่งมุ่งสู่การดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ "ศูนย์ข้อเทียมข้อต่อ" และนำเทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดข้อเทียม ซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษากระดูก เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการผ่าตัดแบบแผลเล็ก และลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อโดยรอบ เนื่องจากการเคลื่อนย้ายข้อเทียมในผู้สูงอายุ ซึ่งมีความไวต่อการติดเชื้อ

จากสถิติพบว่าผู้ป่วยโรคข้อต่อเสื่อมมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 6 ล้านคน และโรคลงรับประชากรของประเทศไทยกำลังเพิ่มขึ้น "สังคมสูงวัยที่อายุเฉลี่ย" ในอีก 10 ปีข้างหน้า ในขณะมีประชากรกว่า 65 ล้านคน ใน 3 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 10 ล้านคน และคาดว่าจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 15 ล้านคน ซึ่งประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aging Society) ภายในปี 2565 ซึ่งประเทศไทยมีประชากรสูงอายุประมาณ 1,000 ล้านคน คาดว่าในปี 2565 ประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุประมาณ 1.5 ล้านคน และคาดว่าจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 4,000 ล้านคน

รศ.ดร.พงษ์ต่อ สอนกุลchai ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติของเรามีอายุ 2530 ปีแล้ว และยังคงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เราเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานสากลและมีนวัตกรรมที่ก้าวล้ำและทันสมัยในหลายด้าน เราได้ลงทุนสร้างศูนย์ข้อเทียม และนำเทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดข้อเทียม และนำเทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดข้อเทียม

"โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่มีโรคข้อต่อเสื่อม ซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษากระดูก เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการผ่าตัดแบบแผลเล็ก และลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อโดยรอบ เนื่องจากการเคลื่อนย้ายข้อเทียมในผู้สูงอายุ ซึ่งมีความไวต่อการติดเชื้อ"

ทั้งนี้ ศูนย์ข้อเทียมมีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่มีโรคข้อต่อเสื่อม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการผ่าตัดแบบแผลเล็ก และนำเทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดข้อเทียม และนำเทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดข้อเทียม

Breaking News

- พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่
- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยือนพื้นที่
- พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สั่งให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่
- พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สั่งให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่